

THÔNG TẤN XÃ
VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/QĐ-TTX

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số Thông tấn xã Việt Nam năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 87/2022/NĐ-CP ngày 26/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN);

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Theo đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật thông tấn

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chuyển đổi số Thông tấn xã Việt Nam năm 2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật thông tấn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ Thông tin và truyền thông;
- Các Phó tổng giám đốc;
- Như điều 3;
- Lưu VT, TTKT

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn Hùng

KẾ HOẠCH
Chuyển đổi số Thông tấn xã Việt Nam năm 2024

*(Kèm theo Quyết định số 03/QĐ-TTX ngày 28 tháng 02 năm 2024
của Tổng giám đốc TTXVN)*

Phần I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU ĐẶT RA NĂM 2023

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định số 29/QĐ-TTX ngày 10/12/2021 của TTXVN phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của TTXVN giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 09/QĐ-TTX ngày 14/04/2023 của TTXVN phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số và triển khai năm dữ liệu (thực hiện ĐA 06) của TTXVN năm 2023; Kế hoạch số 439/KH-TTX ngày 25/04/2023 của TTXVN về Kế hoạch thông tin về chuyển đổi số quốc gia.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Nhận thức số

1.1. Ngày Chuyển đổi số

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia, TTXVN đã tích cực truyền thông mọi hoạt động về chuyển đổi số của Chính phủ, các Bộ, ban, ngành và địa phương trên cả nước. Trong đó, đã ban hành Kế hoạch số 439/KH-TTX ngày 25/04/2023 của TTXVN về Kế hoạch thông tin về chuyển đổi số quốc gia của TTXVN, thời hạn áp dụng trong năm 2023 và những năm tiếp theo, huy động sự tham gia của tất cả các đơn vị, Cơ quan thường trú ở trong và ngoài nước. Kết quả, đến nay trên cổng thông tin của TTXVN đã đăng tải 231 tin, bài phản ánh các hoạt động về Ngày Chuyển đổi số quốc gia tại các Bộ, ngành và địa phương trên cả nước.

1.2. Truyền thông về chuyển đổi số

Là cơ quan truyền thông tin cậy của Đảng và Nhà nước, TTXVN có đội ngũ phóng viên phủ khắp 63 tỉnh, thành trong cả nước do đó mọi thông tin đều được TTXVN ghi nhận, truyền tải tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và mọi người

dân, doanh nghiệp thông qua các kênh thông tin và các báo điện tử. Tính từ đầu năm đến nay, các đơn vị thông tin của TTXVN đã xuất bản và cung cấp trên 4000 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về nội dung chuyển đổi số trên các trang thông tin điện tử, kênh truyền hình và cung cấp cho các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

2. Thể chế số

2.1. Ban hành Nghị quyết của cấp ủy và kế hoạch của cấp chính quyền về chuyển đổi số

Căn cứ các Nghị quyết và chương trình công tác của Đảng bộ TTXVN, TTXVN đã ban hành các kế hoạch trong thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số:

- Quyết định số 09/QĐ-TTX ngày 14/04/2023 của TTXVN phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số và triển khai năm dữ liệu (thực hiện ĐA 06) của TTXVN năm 2023;

- Kế hoạch số 439/KH-TTX ngày 25/04/2023 của TTXVN về Kế hoạch thông tin về chuyển đổi số quốc gia của TTXVN;

2.2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số năm 2023

Trên cơ sở Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của TTXVN, hằng tháng thực hiện đánh giá, tổng kết các hoạt động nhằm đôn đốc, thúc đẩy, tham mưu và chỉ đạo xử lý kịp thời các vướng mắc trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số. Trong năm 2023, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo sâu, sát việc thực hiện Dự án “Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai Chính phủ điện tử tại TTXVN”; xây dựng trang thông tin Nhân vật - Sự kiện; phối hợp với các bên triển khai kết nối đồng bộ CSDL viên chức của TTXVN với CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; đưa vào sử dụng trên 80 SIM PKI và triển khai tính năng ký văn bản điện tử trên thiết bị cầm tay.

3. Hạ tầng số

a) Kết quả đạt được:

Tiếp tục thực hiện chủ trương ưu tiên phát triển hạ tầng kỹ thuật, TTXVN đã xây dựng, phát triển hệ thống tác nghiệp đa tầng trong quy trình sản xuất thông tin, bước đầu thực hiện việc hội tụ trong liên kết, phân phối sản phẩm, rút ngắn thời gian xử lý thông tin từ khâu chỉ đạo, tổ chức sản xuất cho đến xuất bản. Bước đầu ứng dụng công nghệ về điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo với quy mô nhỏ như Chatbot, nhận dạng tiếng nói, tổng hợp tiếng nói và nhận dạng hình ảnh với mục tiêu nâng cao khả năng phổ biến thông tin, tiếp cận độc giả trên các kênh thông tin điện tử chính của TTXVN; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin hành chính với mục tiêu nâng cao khả năng quản lý, chỉ đạo, điều hành, kết nối, liên thông với các hệ thống của Chính phủ và các cơ quan nhà nước; tiếp tục

duy trì, phát triển Trung tâm Dữ liệu chính tại Hà Nội và Trung tâm Dữ liệu dự phòng tại TP Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc lưu trữ, quản lý, khai thác dữ liệu tập trung, hiện nay hệ thống máy chủ của TTXVN đã được xây dựng trên nền tảng ảo hóa và được quy hoạch trên các cụm phần cứng hiệu suất cao, kết nối với các hệ thống lưu trữ SAN với kiến trúc mở và mềm dẻo; về hạ tầng kết nối, đã thực hiện nâng cấp mạng truyền dẫn cáp quang kết nối TTXVN với các nhà mạng bao gồm 05 đường leased line 400 Mbps, 63 đường FTTH 50 Mbps kết nối các cơ quan thường trú tại các tỉnh, thành phố. Trung tâm dữ liệu chính đặt tại Hà Nội, hệ thống dự phòng được đặt tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng với quy mô 66 máy chủ vật lý áp dụng công nghệ ảo hóa, hệ thống mạng wifi đã bao phủ sóng 100% các trụ sở và các cơ quan thường trú của TTXVN tại các tỉnh, thành trong cả nước; mạng truyền số liệu chuyên dùng Chính phủ được kết nối đến tất cả các cấp trong TTXVN thông qua hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp dùng chung, kết nối Trực liên thông văn bản quốc gia; nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của TTXVN (LGSP) đã và đang tiếp tục được xây dựng, mở rộng và kiện toàn. Hiện nay, hệ thống đã kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) qua đường truyền số liệu chuyên dùng Chính phủ, cung cấp khả năng đồng bộ dữ liệu viên chức vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC và các dịch vụ cơ bản trên NDXP; bước đầu đưa vào sử dụng IP thế hệ mới (Ipv6) trên cổng thông tin (<https://vnanet.vn>) và cổng thông tin hành chính (<https://dhtn.ttxvn.org.vn>).

4. Dữ liệu số

Là hãng thông tấn lớn và uy tín, luôn đi đầu trong việc áp dụng các công nghệ hiện đại trong quá trình hình thành và phát triển, TTXVN đã có nhiều sản phẩm thông tin, báo chí phục vụ Đảng, Nhà nước và người dân. Trong thời đại số ngày nay, TTXVN cũng đang chuyển mình phát triển để theo kịp xu hướng phát triển. Trong năm 2023, TTXVN đã bước đầu xây dựng Cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác định danh các tổ chức thuộc TTXVN và các dữ liệu dùng chung khác nằm trong Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) TTXVN; Cơ sở dữ liệu viên chức, phục vụ quản lý, đồng bộ hồ sơ viên chức vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, đưa vào sử dụng trang thông tin “Nhân vật - Sự kiện”, đây là trang thông tin chuyên biệt về tư liệu báo chí, hồ sơ tư liệu, kết nối các thông tin từ quá khứ tới hiện tại nhằm cung cấp thông tin dữ liệu báo chí tới độc giả một cách hệ thống, từ đó bạn đọc có cái nhìn sâu chuỗi, toàn cảnh về các sự kiện hay nhân vật nổi bật trên nhiều lĩnh vực trong quá khứ cũng như trong dòng chảy thông tin mỗi ngày.

5. Nền tảng số

Để nâng cao năng xuất lao động, chất lượng thông tin theo định hướng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0. TTXVN tiếp tục xây dựng, mở rộng và kiện toàn Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu TTXVN (LGSP) và các hệ thống nền tảng phục vụ sản xuất thông tin. Trong năm 2023, TTXVN đã xây dựng hệ thống báo cáo, đã kết nối kỹ thuật với Hệ thống báo cáo của Chính phủ; xây dựng, phát triển CSDL viên chức, đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Cán bộ CCVC; nâng cấp, phát triển hệ thống sản xuất thông tin (NPS) đáp ứng yêu cầu tác nghiệp đa tầng trong quy trình sản xuất thông tin, bước đầu thực hiện việc hội tụ trong liên kết, phân phối sản phẩm góp phần làm giảm thời gian xử lý thông tin từ khâu chỉ đạo, tổ chức sản xuất cho đến xuất bản.

Các nền tảng phát triển chưa đồng bộ nên việc tổ chức liên thông còn hạn chế

6. Nhân lực số

Nhân lực chuyên trách về CNTT của TTXVN tiếp tục duy trì với 46 nhân sự trên tổng số 1682 viên chức, người lao động, đạt tỷ lệ tương đương 2,7%, 100% có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có 5 viên chức làm công tác an toàn thông tin. Năm 2023, đã tổ chức quản lý, vận hành an toàn hệ thống thông tin, Trung tâm dữ liệu của TTXVN, phục vụ tốt nhiệm vụ sản xuất thông tin, đáp ứng tốt yêu cầu trong công tác quản lý hành chính và điều hành. Thực hiện tốt việc nghiên cứu, áp dụng các giải pháp, chính sách đảm bảo an toàn mạng thông tin của TTXVN, không để xảy ra các sự cố nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới an toàn hệ thống.

Để tăng cường các kỹ năng số cho đội ngũ phóng viên, Biên tập viên phục vụ nhu cầu sử dụng các thiết bị và phần mềm số trong sản xuất các sản phẩm thông tin, TTXVN đã tổ chức đào tạo cho 106 phóng viên, biên tập viên với các lớp: Kỹ năng sản xuất video trong bối cảnh truyền thông số và thực hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất thông tin; hỗ trợ, giải đáp 121 lượt cho các Phóng viên, biên tập viên của TTXVN tại các cơ quan thường trú tại các tỉnh, thành trong cả nước trong việc sử dụng, vận hành các hệ thống tác nghiệp sản xuất thông tin số.

Nhân lực chuyên trách CNTT hạn chế về số lượng, độ tuổi trung bình cao.

7. An toàn thông tin mạng

Đảm bảo an toàn thông tin mạng và an ninh mạng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Năm 2023, TTXVN đã hoàn thành việc nâng cấp Trung tâm dữ liệu tại Hà Nội đáp ứng tiêu chuẩn và đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 bởi Viện tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI). 100% các hệ thống

thông tin đã được triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo HSDXCD được phê duyệt, hàng tuần đều có tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình lây nhiễm mã độc gửi các cơ quan chức năng theo quy định. Trong đó, duy trì phương án bảo đảm an toàn thông tin cho 01 hệ thống thông tin cấp độ 3 (theo Quyết định số 19/QĐ-TTX ngày 31/5/2022 của Tổng Giám đốc TTXVN), 02 hệ thống thông tin cấp độ 2 (theo Quyết định số 350/QĐ-TTKT ngày 01/06/2022 của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn). Ngoài ra, TTXVN đang tiếp tục tổ chức xây dựng và hoàn thiện hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu về đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo mật dữ liệu cho các hệ thống thông tin theo mô hình 4 lớp (theo hướng dẫn số 235/CATTT-ATHTTTT ngày 8/4/2020 của Bộ TT&TT). Trung tâm dữ liệu của TTXVN đã được cài đặt hệ thống giám sát ATTT mạng, thường xuyên chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia; toàn bộ các máy chủ, máy trạm của TTXVN đều được cài đặt phần mềm phòng chống mã độc theo Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2018. Đội ứng cứu, xử lý sự cố ATTT mạng của TTXVN hàng năm đều tham gia các cuộc diễn tập trực tuyến do Trung tâm VNCert, Cục An toàn thông tin tổ chức.

8. Chính phủ số

Thực hiện Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, TTXVN đang từng bước thực hiện xây dựng cơ quan số nhằm giảm bớt các thủ tục hành chính và việc phát sinh văn bản giấy. Theo đó, TTXVN đã tổ chức thực hiện dự án “Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai Chính phủ điện tử tại TTXVN” từ 2021 đến hết 2023 với mục tiêu đưa vào sử dụng các hạng mục phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Cổng thông tin điều hành tác nghiệp; Hệ thống thông tin dữ liệu nội bộ, Phần mềm báo cáo thống kê qua đó cho phép nâng cao khả năng quản lý, trao đổi văn bản điện tử; quản lý hồ sơ viên chức, kết quả thi đua khen thưởng và đánh giá viên chức; liên thông với hệ thống báo cáo của Chính phủ. Trong lĩnh vực sản xuất thông tin với định hướng thực hiện Chiến lược Chuyển đổi số báo chí, TTXVN đã hoàn thành việc nâng cấp, phát triển hệ thống sản xuất thông tin (NPS) đáp ứng yêu cầu tác nghiệp đa tầng trong quy trình sản xuất thông tin, bước đầu thực hiện việc hội tụ trong liên kết, phân phối sản phẩm góp phần làm giảm thời gian xử lý thông tin từ khâu chỉ đạo, tổ chức sản xuất cho đến xuất bản.

9. Kinh tế số

Lãnh đạo TTXVN và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số TTXVN luôn quan tâm, tích cực chỉ đạo triển khai các hoạt động chuyển đổi số, trong đó tập trung vào công tác quản lý, điều hành và trong công tác chuyên môn. Năm 2023 đã đạt một số kết quả:

Hoàn thiện đưa vào sử dụng chuyên trang thông tin “Nhân vật – Sự kiện”, một chuyên trang chuyên biệt về tư liệu báo chí được xây dựng hệ thống, kết nối các thông tin từ quá khứ tới hiện tại.

Hoàn thiện đưa vào sử dụng hệ thống sản xuất thông tin (NPS) đáp ứng yêu cầu tác nghiệp đa tầng trong quy trình sản xuất thông tin, bước đầu thực hiện việc hội tụ trong liên kết, phân phối sản phẩm góp phần làm giảm thời gian xử lý thông tin từ khâu chỉ đạo, tổ chức sản xuất cho đến xuất bản.

Hoàn thiện chuẩn bị đưa vào sử dụng chính thức các phần mềm trong thành dự án “Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai Chính phủ điện tử tại TTXVN”

10. Xã hội số

Năm 2023, TTXVN đã tích cực tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp về các hoạt động chuyển đổi số của các Bộ, ngành và địa phương trên cả nước với hàng nghìn tin, bài trên các kênh thông, trong đó bao gồm các nội dung tuyên truyền, phổ biến giúp người dân, doanh nghiệp hiểu biết về các lợi ích khi tham gia sử dụng nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử, dịch vụ công. Để thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số trong nội bộ ngành, TTXVN đã phủ sóng wifi 100% các trụ sở tại Hà Nội và các cơ quan đại diện ở các tỉnh, thành trong cả nước, giúp cán bộ, viên chức dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số để giải quyết công việc thông qua các nền tảng số mọi lúc, mọi nơi. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường phổ biến, hướng dẫn sử dụng các thiết bị số, phần mềm số trong quản lý, điều hành và sản xuất thông tin.

Phần II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW;

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030;

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; Kiến trúc Chính phủ điện tử TTXVN phiên bản 2.0;

- Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030";

- Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 tháng 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia;

- Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số hằng năm;

- Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

- Quyết định số 29/QĐ-TTX ngày 10/12/2021 của TTXVVN phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của TTXVN giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

II. MỤC TIÊU

1.1. Mục tiêu chung

Tiếp tục xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, cơ quan số tổng thể, toàn diện, tập trung khai thác, liên thông và chia sẻ dữ liệu số hiệu quả giữa các hệ

thống, nền tảng trong nội bộ và với các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và hoạt động chuyên môn của viên chức, người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Nâng cao chỉ số Chuyển đổi số của TTXVN trong nhóm các đơn vị không có dịch vụ công; tiếp tục triển khai kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng tới năm 2030.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a) Phát triển cơ quan số

Triển khai đưa vào sử dụng chính thức các phần mềm nền tảng thuộc dự án “Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai Chính phủ điện tử tại TTXVN” đã hoàn thiện tháng 12 năm 2023; đảm bảo yêu cầu tăng cường xử lý, ký số văn bản điện tử, hồ sơ công việc trực tuyến; tổ chức đưa vào sử dụng hệ thống thông tin báo cáo và liên thông báo cáo tháng, quý, năm với Hệ thống báo cáo của Chính phủ; tổ chức quản lý, khai thác, đồng bộ dữ liệu hồ sơ viên chức với CSDL quốc gia về CBCCVC; tăng cường đưa vào sử dụng các ứng dụng quản lý nội bộ;

b) Phát triển báo chí số.

Tiếp tục nghiên cứu và từng bước ứng dụng các công nghệ mới trong phát triển báo chí số, bao gồm:

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao khả năng phổ biến thông tin, tiếp cận độc giả trên các kênh thông tin điện tử chính của TTXVN;
- Nền tảng phân tích thông tin, dữ liệu giúp TTXVN nắm bắt kịp thời thông tin, dư luận xã hội, đáp ứng nhanh, đúng mong muốn của người đọc;
- Xây dựng các dịch vụ lõi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp cho các hệ thống quản lý nội dung, website.
- Tiếp tục phát triển hệ thống tác nghiệp đa tầng trong quy trình sản xuất thông tin, tiếp tục phát triển mô hình tòa soạn hội tụ đảm bảo rút ngắn thời gian xử lý thông tin từ khâu chỉ đạo, tổ chức sản xuất cho đến xuất bản.

III. NHIỆM VỤ

1. Nhận thức số

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số; các hoạt động chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi số tại TTXVN và các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước với mục tiêu để người dân, doanh nghiệp hiểu lợi ích khi tham gia các hoạt động chuyển đổi số, sử dụng các nền tảng số như dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, mua sắm trực tuyến,...

Nghiên cứu, học hỏi, chia sẻ những sáng kiến, mô hình chuyển đổi số để vận dụng xây dựng các quy trình theo đặc thù riêng của TTXVN khi chuyển đổi số các hoạt động quản lý, điều hành và trong chuyển đổi số báo chí.

Vận động cán bộ, viên chức các đơn vị trực thuộc tham gia vào kênh truyền thông chuyển đổi số quốc gia trên Zalo để có thể nắm bắt kịp thời các thông tin mới nhất về chuyển đổi số phục vụ công tác và đời sống.

2. Thể chế số

Tiếp tục triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử TTXVN phiên bản 2.0, tổ chức nghiên cứu nâng cấp, phát triển theo định hướng Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số Việt Nam.

Tổ chức xây dựng quy chế Quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Cổng thông tin hành chính, hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống thông tin dữ liệu nội bộ và Quản lý văn bản mới.

3. Hạ tầng số

Tổ chức quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả Trung tâm dữ liệu tại Hà Nội, các Trung tâm dữ liệu dự phòng tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phục vụ nhu cầu chuyển đổi số TTXVN.

Duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng hạ tầng mạng WAN, mạng truyền số liệu chuyên dùng đáp ứng yêu cầu tác nghiệp báo chí và quản lý, điều hành, liên thông văn bản.

Đầu tư, bổ sung trang thiết bị cho các đơn vị để nâng cao chất lượng sản xuất thông tin; nghiên cứu nâng cấp hệ thống giao ban trực tuyến mới có khả năng quản lý tập trung, thống nhất trên một hệ thống cho phép tổ chức nhiều cuộc họp tại một thời điểm với nhiều điểm cầu ở trong nước và ngoài nước; nghiên cứu nâng cấp hệ thống camera giám sát an ninh tại Trung tâm Thông tấn quốc gia.

4. Dữ liệu số

Tiếp tục duy trì, phát triển các CSDL phục vụ sản xuất thông tin, báo chí và các CSDL dùng chung phục vụ định danh, liên thông giữa các hệ thống thông tin. Làm giàu CSDL Nhân vật – Sự kiện, CSDL dữ liệu nội bộ.

Phối hợp với các bên duy trì ổn định kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu đến các CSDL Thông tin doanh nghiệp, Văn bản quy phạm pháp luật, Bưu chính, Danh mục dùng chung.

Tiếp tục thực hiện số hóa kho ảnh tư liệu quốc gia do TTXVN quản lý.

5. Nền tảng số

Tiếp tục duy trì, phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) TTXVN; các nền tảng phục vụ sản xuất thông tin;

Từng bước nghiên cứu, phát triển Nền tảng quản lý tòa soạn điện tử hội tụ công nghệ hiện đại; Nền tảng phân tích thông tin, dữ liệu giúp TTXVN nắm bắt kịp thời thông tin, dư luận xã hội, đáp ứng nhanh, đúng mong muốn của người đọc;

6. Nhân lực số

Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin của TTXVN cho cán bộ, viên chức.

Tổ chức các khóa đào tạo, giới thiệu kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, viên chức.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu và nâng cao về các công nghệ mới, phục vụ chuyển đổi số và chuyên đổi số báo chí; đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách CNTT trong ngành

Rà soát, tham mưu Lãnh đạo TTXVN bố trí, sắp xếp và bổ sung đủ cán bộ chuyên trách CNTT đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

7. An toàn thông tin mạng

Tiếp tục triển khai các phương án đảm bảo an toàn an ninh mạng cho các hệ thống theo cấp độ đã được phê duyệt phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn quốc gia về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trong các cơ quan nhà nước.

Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh mạng; tăng cường chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia, duy trì hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an ninh mạng TTXVN, xử lý kịp thời các sự cố an ninh mạng.

Tham gia đầy đủ các khóa tập huấn, bồi dưỡng về ATTT và tăng cường tham gia các cuộc diễn tập thực chiến do Trung tâm VNCert, Cục An toàn thông tin - bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

8. Chính phủ số

Tiếp tục quản lý, vận hành và phát triển các hệ thống thông tin đã được triển khai, đảm bảo hiệu quả cao trong công tác quản lý, điều hành và sản xuất thông tin.

Tổ chức đưa vào sử dụng có hiệu quả các phần mềm thuộc dự án “Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai Chính phủ điện tử tại TTXVN” mới hoàn thành trong tháng 12/2023. Trong đó, tập chung đưa vào sử dụng Cổng thông tin hành chính, phần mềm Quản lý văn bản, Hệ thống thông tin dữ liệu nội bộ và Hệ thống thông tin báo cáo.

Tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm các công nghệ mới phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số nói chung và chuyên đổi số báo chí nói riêng; tiếp tục tổ chức thực

hiện việc hội tụ trong liên kết, phân phối sản phẩm ở mức độ cao hơn góp phần làm giảm thời gian xử lý thông tin từ khâu chỉ đạo, tổ chức sản xuất cho đến xuất bản.

9. Kinh tế số

Tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực đặc biệt là chuyển đổi số trong báo chí, truyền thông bằng cách áp dụng các giải pháp công nghệ mới, hiện đại hiệu quả hơn.

Tiếp tục tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến về các nền tảng số quốc gia, các hoạt động chuyển đổi số trên qua các kênh thông tin và các báo điện tử của TTXVN.

10. Xã hội số

Tiếp tục tổ chức các khóa học để bồi dưỡng tập huấn về chuyển đổi số bằng các hình thức trực tuyến, trực tiếp tùy theo điều kiện cụ thể.

Thúc đẩy cán bộ, viên chức tham gia kênh truyền thông chuyển đổi số quốc gia trên Zalo để có thể nắm bắt kịp thời các thông tin mới nhất về chuyển đổi số.

IV. GIẢI PHÁP

Đẩy mạnh công tác truyền thông về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của chuyển đổi số, xây dựng cơ quan số, kinh tế số, xã hội số trong cán bộ, viên chức TTXVN.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến hoạt động chuyển đổi số của TTXVN và của các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, triển khai Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Phối, kết hợp với các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện có thể triển khai, giới thiệu, thử nghiệm các sản phẩm số.

Triển khai nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ mới, các giải pháp tích hợp, ứng dụng, sản phẩm CNTT phục vụ xây dựng cơ quan số, Chính phủ số.

Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước hoạt động trong cùng ngành, lĩnh vực báo chí, truyền thông trong việc chuyển đổi số.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí từ ngân sách nhà nước bao gồm: chi thường xuyên, chi sự nghiệp và chi đầu tư phát triển TTXVN.

Kinh phí tự cân đối và huy động hợp pháp khác của các đơn vị sự nghiệp.

Kinh phí từ các dự án, nhiệm vụ thực hiện theo hình thức hợp tác công tư, tài trợ, giao nhiệm vụ, hình thức đặt hàng tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể.

Các nguồn huy động hợp pháp khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thông tin

- Chủ trì thực hiện các nội dung tuyên truyền về chuyển đổi số, chuyển đổi số báo chí trên các kênh thông tin được giao phụ trách.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện chuyển đổi số

2. Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn

- Làm đầu mối giúp Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Làm đầu mối phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng các văn bản, quy định, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về CNTT và các kỹ thuật chuyên ngành.

- Làm đầu mối xây dựng và phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số trong lĩnh vực chuyên ngành.

3. Ban Kế hoạch Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn xây dựng các chính sách, cơ chế tài chính cho ứng dụng, phát triển CNTT.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thông tin xây dựng các chính sách, cơ chế tài chính cho công tác tuyên truyền về chuyển đổi số.

- Tham mưu, đề xuất với Tổng giám đốc về phân bổ nguồn vốn bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

4. Văn phòng

- Phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn xây dựng, triển khai các nhiệm vụ về hiện đại hóa hành chính và quản lý, điều hành tại TTXVN.

5. Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại

- Làm đầu mối và phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn thực hiện các nội dung hợp tác quốc tế trong chương trình này.

6. Ban Tổ chức – Cán bộ

- Làm đầu mối và phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn thực hiện các nội dung liên quan đến CSDL viên chức của TTXVN.

7. Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài TTXVN xây dựng các chương trình đào tạo và bồi dưỡng các nghiệp vụ liên quan đến chuyển đổi số, chuyển đổi số báo chí.

8. Các đơn vị trực thuộc khác

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực phụ trách theo thẩm quyền.